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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

 

************************ 
 

ผู้มาประชุม  

สมาชิกสภาเทศบาล 
1. นายสุเมธ    รัตนนาคินทร์  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสมชาย   สังข์วิเชียร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายจิณณ์ชยุต   สาราพฤษ  เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นายกฤษดา   เสมอภพ   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายกะแมน   หมิแหม   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายขัตติยะ   อารีพร้อม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายชยากร    ขำคม   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชำนาญ  เยี่ยมยนต์  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายทัตพงศ์   โภชนา   สมาชิกสภาเทศบาล   
10. นายธวัช    ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาล   
11. นายปริญญา   ไชยแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล   
12. นายปรีชา    พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายภาคภูมิ   แสงแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายยะโกบ  พิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล   
15. ร้อยตรี โยธิน   กัลยา   สมาชิกสภาเทศบาล   
16. นายวิชาญ    ชุติธรพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. ร้อยโท วิโรจน์   วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายวีรภัทร  ศิริพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายวีระ   ไกรแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายสมชาย   โชติช่วง   สมาชิกสภาเทศบาล   
21. นางสมฤดี    สุขบำเพิง  สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นางอนุสรณ์   เดชเดโช   สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นายอุดมศักดิ์   ศรีตุลาการ  สมาชิกสภาเทศบาล   

   

ผู้ลาประชุม 
1. นายสมชาย   สุนทร   สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
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ผู้ขาดประชุม 
- ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผู้บริหารเทศบาล  

  ๑. นายกณพ    เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  2. นายอนุสรณ ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  3. นายภาวินทร์   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  4. นายฉัตรชัย    อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  5. นายวงศ์วชิร    โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  6. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  7. นายคำรพ  วงศ์พิศาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  8. นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  9. นายวีรศักดิ์    รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. นายชาคร  ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาล 
2. นางวาสนา    รัจรัญ  รองปลัดเทศบาล  
3. นายวัชรินทร์  จงจิตร  รองปลัดเทศบาล รก. ผอ.กองการแพทย์ 
4. นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล รก. ผอ.สำนักการศึกษา 
5. นางบังอร  บุตรมะรัถยา ผู้อำนวยการสำนักคลัง 
6. นายพันธ์ศักดิ์ ชุมคช  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง 
7. นายศักดา  โปจุ้ย  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นายวัชกร  ไข่แก้ว  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการประปา 
9. นายสัญชาย  ชาตรีทัพ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
10. นางอรนงค์  ชูลำภ ู  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12. นายเกียรติศักดิ์ เทวเดช  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
13. นายโสภณ  จินตาคม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
14. นายชวัลกร  จรเสมอ  (แทน)รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
15. นางสาวสุทิดา จันทวาศ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุ 
16. นายจรัญ  ทิพย์สิทธิ์ นิติกรชำนาญการ 
17. นายพัชรากร  ขุนทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
18. นางสาวยุวดี  บาลโรย 
19. นางสาวญาดากุล เห็นจริง  ประชาสัมพันธ์ 
20. นายสุรินทร์  เมธารินทร์ ประชาสัมพันธ์ 
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21. นางสาวกาญจนา ทองรักษ์ นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์ 
22. นางสาวศุภรัตน์ จริตงาม  นักศึกษาฝึกงานประชาสัมพันธ์ 
23. นายณธัญญ์  เหล่าเจริญเกียรติ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
24. นางสาวศิริแฟ้น แทนโป  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
25. นางสาวพัฒนภรณ์ พรหมอินทร์  
26. นางสาวพรชนก โอรากิจ 
27. นางสาวสุพรรณี คาดปรปักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
28. นางสาวกนกวรรณ  ชูชื่น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
29. นางสาวจันทร์จิรา ชูชื่น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
30. นางสาวมลิดา วัดศรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียน ท่านสุเมธ   รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนคร
เลขานุการสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ที่เคารพ วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม จำนวน ....23.... คน โดย 
  มาประชุมขณะนี้ จำนวน ……23….. คน 
  ลากิจจำนวน ………1…….. คน 
  ลาป่วย …………-………….. คน 
  มาสาย …………-………….. คน 
    กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กรุณา
    จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และ
    ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเข้าประจำที ่น ั ่งประธานเพ่ือ     
    ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ  
     (ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจุดธูปเทียนบูชา
    พระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และยืนเคารพเพลง    
    สรรเสริญพระบารมีและเข้าประจำที่นั่งประธานเชิญทุกท่านที่อยู่ในที่
    ประชุมนั่งลง) 
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นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์  เรียน ท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   
ประธานสภาเทศบาล ท ่านรองนายกเทศมนตร ีนครนครศร ีธรรมราช ท ่านเลขาน ุการ

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2567 
แต่เนื ่องจากวันนี ้กระผมมีอาการไม่สบาย เจ็บคอ จึงขอมอบหมายให้     
นายสมชาย  สังข์วิเชียร รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ 
ในการประชุมครั ้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมเป็นลำดับ ขอเชิญท่านสมชาย  สังข์วิเชียร ครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลนคนครศรีธรรมราช จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้ง
รองประธานสภาเทศบาล  ให้ที่ประชุมทราบ 
 

 เรื่องที่ 1.1 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
 สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศ
 สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 

 
 
 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 
................................................ 

  ตามที่ สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี พ.ศ. 2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ในคราวประชุม
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น  
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  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 21 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 

   ประกาศ ณ วันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2567 

 

 
            สุเมธ  รัตนนาคินทร์ 
                                                                 (นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์) 
        ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

เรื่องท่ี 1.2 การแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช  
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอเชิญนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แนะนำ ครับ  
รองประธานสภาเทศบาล  
 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมาชิกสภา
นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกณพ  เกตุชาติ                       
     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
  

 
 
 

คำสั่งเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
ที ่3522 / 2567 

เรื่อง   แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรธีรรมราช 
........................................................ 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและเข้ารับหน้าที่ เมื ่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เพื่อความเหมาะสม                  
และเกิดประโยชน ์ต ่อการบร ิหารราชการของเทศบาลนครนครศร ีธรรมราช นายกเท ศมนตร ีนคร
นครศรีธรรมราช ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู ้ ความสามารถ และมีความเหมาะสม เป็นผู ้ช ่วยเหลือในการบริหารราชก ารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชตามท่ีนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชมอบหมาย 



๖ 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 อัฏฐ และมาตรา 48 เตรส (3) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งให้ นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์  
เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2567  เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2567 

 

 

    กณพ  เกตุชาติ 
    (นายกณพ  เกตุชาติ) 
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 

ขอเชิญที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ แนะนำตัว ครับ 
 

นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล      
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  คณะผู้บริหาร กระผมนายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์ ได้รับการแต่งตั้งจาก                         
      ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชให้ปฏิบัติหน้าที ่ในตำแหน่ง                     
             ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติ                  
    หน้าที่ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ ่งระยะเวลาได้ล่วงเลยมาประมาณเกือบ                     
                        3 เดือนแล้ว ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                         
     อยู่ตลอดเวลา และขอปวราณาตัวว่าจะทำงานเต็มความรู้ความสามารถที่มีอยู่                    
      เพื ่อที ่จะช่วยท่านนายกเทศมนตรีฯ ในการที ่จะบริหารเทศบาลนคร                       
     นครศรีธรรมราช ให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตเทศบาลนคร                         
    นครศรีธรรมราช ตลอดไป ขอบคุณครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอแสดงความยินดีครับ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
รองประธานสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรบมือครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 
24 กันยายน พ.ศ. ๒๕67 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

 



๗ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมสภา  
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 
    ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕67 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
           สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
     ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการประชุมสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 
    เมื ่อวันอังคารที ่ 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕67 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม                                
           สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั ้น 5) นั ้น เจ้าหน้าที ่ได้จัดทำรายงาน                     
                             การประชุมดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรายงาน                             
        การประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                       
               สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567  เมื่อวันศุกร์ที ่27 กันยายน 2567                                     
     เวลา 09.00 น. ณ ห้องทำการสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                 
                        ไปแล้วท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไข                      
        ข้อความในวรรคใด ตอนใดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  
  ไม่มีนะครับ ดังนั้น เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช         
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 
2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
(ชั้น 5) กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะครับ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี  พ.ศ. 2567 ประช ุมเม ื ่อว ันอ ังคารท ี ่  24 ก ันยายน 2567              
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั ้น 5)       
ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 21 เสียง 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



๘ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี ้เห็นชอบ  
รองประธานสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ 
    สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน                       
                         2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                                    
     (ชั้น 5)   
      
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องกระทู้ถาม  
รองประธานสภาเทศบาล   - ไม่มี   
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
รองประธานสภาเทศบาล  ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     - ไม่มี 
    

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง นายกเทศมนตรีแจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง นายกเทศมนตรีแจ้งต่อสภา
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  5.1 แจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
                   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช     

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพ่ิมเติม           
  ครั้งที่ 1/2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  

   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แจ้งต่อสภา
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 



๙ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบ
    วาระที ่ 5  เรื ่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                               
                       ขอมอบหมายให้นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  

เป็นผู้แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 

นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ระเบียบวาระที่ 5 เรื ่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนคร

 นครศรีธรรมราช 

5.1 แจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  
 - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลนคร 
                                                 นครศรีธรรมราช 

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพ่ิมเติม  
  ครั้งที่ 1/2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำแผน     
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕68 และแผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 26 , 27 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7344 
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   บัดนี้ กระผมในนามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติ 
 และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้ 

1. แผนการดำเน ินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567  

2. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567   

             รายละเอียดตามแผนการดำเนินงานที ่ได้เสนอต่อสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านแล้ว     

    จึงขอเรียนต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อทราบต่อไป
     



๑๐ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนคร 
รองประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับทราบ
    นะครับ 
   
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 

   ญัตติที่ 6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ฝ่ายปกครอง 
สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 19,300 บาท (หนึ่งหม่ืนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องญัตติที่เสนอใหม่  ญัตติที่ 6.1 
รองประธานสภาเทศบาล     ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
     พ.ศ. ๒๕๖8 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล                   
     เป็นเง ิน 19,300 บาท (หนึ ่งหมื ่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญ                           
                       ท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ                   
                ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่
    6.1 ขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัต ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี                               
               งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ไปตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ฝ ่ายปกครอง                       
                      สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 19,300 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศร ีธรรมราช  ครับ          
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 
 



๑๑ 
 

ญัตต ิ
 

                                    สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
                 ถนนราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐  
 

          14  พฤศจิกายน  ๒๕๖7 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8  
        ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โอนลด 
แผนงานงบกลาง 
งบกลาง  
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 
- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) งบประมาณที่ตั ้งไว้ตามเทศบัญญัติฯ         

หน้า 4/333 จำนวน 700,000 บาท งบประมาณ ขณะนี้คงเหลือ 700,000 บาท  
ขอโอนลดจำนวน 19,300 บาท  

  รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 19,300 บาท (หนึ่งหม่ืนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  
1. เครื่องพิมพเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300 บาท 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์   

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566  
2. เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566  

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 19,300 บาท (หนึ่งหม่ืนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  
(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

เนื ่องจากมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการโอนลด ซึ ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดหาเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล  



๑๒ 
 

ทั้งนี้  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน            
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
รองประธานสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  

   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ไปตั ้งจ่าย      
เป็นรายการใหม่ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 19,300 บาท 
(หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 21 เสียง 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



๑๓ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ   
รองประธานสภาเทศบาล  อนุมัต ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8         
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน                  
     19,300 บาท (หนึ่งหม่ืนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 

ญัตติที ่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เป็นเง ิน 55,605 บาท         
(ห้าหม่ืนห้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไป ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รองประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่                      
           ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 55,605 บาท (ห้าหมื่น                      
     ห้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร                        
                               นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราช ผ ู ้ทรงเก ียรติ ท ุกท ่ าน          
    ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี                                           
           งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของฝ่ายอำนวยการ                              
     สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 55,605 บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าบาทถว้น)                                              
     กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศร ีธรรมราช  ครับ          
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
 



๑๔ 
 

นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
 

                                    สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
                 ถนนราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐  
 

           14  พฤศจิกายน  ๒๕๖7 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8  
        ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โอนลด 
แผนงานงบกลาง 
งบกลาง 
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 
จำนวน 700,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 680,700 บาท 
ขอโอนลด จำนวน 55,605 บาท  

  รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 55,605 บาท (ห้าหม่ืนห้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 49,005 บาท จัดซื้อตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖6 ของสำนักงบประมาณ และจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  



๑๕ 
 

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,600 บาท      
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
๒๕๖๖ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

                    รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 55,605 บาท (ห้าหม่ืนห้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน)  
                     (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการโอนลด ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดหา เพื่อทดแทน
ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการ 
สำนักปลัดเทศบาล  

ทั้งนี้  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗        
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

   ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                 ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ            ผู้เสนอ    
       (นายกณพ  เกตุชาติ) 
      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
รองประธานสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      

  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื ่นอีก กระผมขอมติจากที ่ประชุมสภา                      
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะครับ  

     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
   โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ไปตั ้งจ่าย              
            เป็นรายการใหม่ ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 55,605 บาท                                
   (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 



๑๖ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 21 เสียง 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ    
รองประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ไปตั้งจ่าย                        
          เป็นรายการใหม่ ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน                             
     55,605 บาท (ห้าหม่ืนห้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) 
 

ญัตติที ่ 6.3 ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 30,750 บาท (สามหมื่นเจ็ดร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) 

 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไป ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รองประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่                    
              กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 30,750 บาท (สามหมื่นเจ็ดร้อย        
            ห้าสิบบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช                                   
     ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 

 

 
 



๑๗ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราช ผ ู ้ทรงเก ียรติ ท ุกท ่ าน         
    ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี                          
               งบประมาณ พ.ศ.2568 ไปตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่  กองยุทธศาสตร ์และ                   
     งบประมาณ เป็นเงิน 30,750 บาท (สามหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นี้                                            
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายภาวินทร์  ณ  พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร                                    
      นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร    ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
รองประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ  
  
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตต ิต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
              

        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง 
        จ. นครศรีธรรมราช 80000   

 

                     30 ตุลาคม  2567 
 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
   

  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบดำเนินงาน   
 
 



๑๘ 
 

หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
 โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง จำนวน  500,000 บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ 

จำนวน  500,000 บาท ขอโอนลด จำนวน 30,750 บาท (สามหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 30,750 บาท (สามหม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ         
  งบลงทุน   

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 30,750 บาท 

(ไม่ได้ใช้บริการสาธารณะ) 
                  1. เครื ่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื ่อง เป็นเงิน 16,000 บาท 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566) 
 2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566) 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE Switch จำนวน 2 รายการ  เป็นเงิน 9,750 บาท 
   3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE Switch ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 

3,250 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 
   3.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE Switch ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 

6,500 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)  
รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 30,750 บาท (สามหม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้)  

  เนื ่องจากมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการโอนลด ซึ ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดหาเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและทดแทนครุภัณฑ์ชำรุดที่มิอาจซ่อมแซมได้  
   

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน                  
โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่                        
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 
 
 



๑๙ 
 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (ลงชื่อ)          กณพ  เกตุชาติ                 ผู้เสนอ    
                  (นายกณพ เกตุชาติ) 
        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบค ุณท ่ านภาวินทร์  ณ พัทล ุง รองนายก เทศมนตร ี          
รองประธานสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ      
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ   
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไปตั้งจ่ายเป็น                                   
       รายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 30,750 บาท                  
                     (สามหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 21 เสียง 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
 



๒๐ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ    
รองประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไปตั้งจ่าย                                
              เป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 30,750 บาท                                      
     (สามหม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

ญัตติที ่ 6.4 ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สำนักการศึกษา เป็นเงิน 19,500 บาท (หนึ่งหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไป ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รองประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่                       
           สำนักการศึกษา เป็นเงิน 19,500 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)                                 
      ขอเช ิญท ่ านกณพ  เกต ุชาต ิ  นายกเทศมนตร ีนครนครศร ีธรรมราช                                   
     ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่
เคารพ นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน         
    ญัตติที ่ 6.4 ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย                           
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักการศึกษา              
     เป็นเงิน 19,500 บาท (หนึ ่งหมื ่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) นี้ กระผม       
              ขออนุญาตมอบหมายให้นายภาวินทร์  ณ  พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร                     
     นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร    ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
รองประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ  
  
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตต ิต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 



๒๑ 
 

ญัตต ิ
        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถ.ราชดำเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
        จ.นครศรีธรรมราช   80000 
 

           14  พฤศจิกายน  2567 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
       สำนักการศึกษา 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568          
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด 
  แผนงานการศึกษา   
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบดำเนินงาน 
  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
  - ค่าไฟฟ้า จำนวน 7,800,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 7,743,045.28  บาท ขอโอนลด 
จำนวน  19,500 บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 19,500 บาท (หนึ่งหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานการศึกษา   
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑส์ำนักงาน จำนวน 1 รายการ จำนวน 19,500 บาท  
             - เก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 19,500 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า               
61.5 x 63 x 100-107.50 ซม.  จัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
   รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 19,500 บาท (หนึ่งหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

  เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการโอนลด เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุดของสำนัก
การศึกษา 
  



๒๒ 
 

  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
               ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 (ลงชื่อ)          กณพ  เกตุชาติ                 ผู้เสนอ    
                  (นายกณพ เกตุชาติ) 
        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบค ุณท ่ านภาวินทร์  ณ พัทล ุง รองนายก เทศมนตร ี          
รองประธานสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ      
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอนเงิน            
          งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                    
     สำนักการศึกษา เป็นเงิน 19,500 บาท (หนึ ่งหมื ่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)             
              ขอได้โปรดยกมือ ครับ  
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 21 เสียง 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 



๒๓ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ    
รองประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไปตั้งจ่าย                         
      เป็นรายการใหม่ สำนักการศึกษา เป็นเงิน 19,500 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพัน                          
         ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

ญัตติที ่ 6.5 ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลง        
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ       
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   
ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 24,000 บาท (สองหม่ืน    
สี่พันบาทถ้วน) 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไป ญัตติที่ 6.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รองประธานสภาเทศบาล  คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และขออนุมัติ                                 
     โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของฝ่ายอำนวยการ                           
      สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ขอเชิญ                           
                       ท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ                   
                ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่
    6.5 ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ                     
       รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ                      
     รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล                                
     เป็นเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กระผมขออนุญาตมอบหมาย                         
     ให้นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศร ีธรรมราช                      
                ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 



๒๔ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศร ีธรรมราช  ครับ          
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
 

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000 

            14  พฤศจิกายน  2567 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 และญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568       
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  งานบริหารทั่วไป 
  งบลงทุน   
               หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ข้อความเดิม 
                    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
                      เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 72,000 บาท  
                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1   
                     จำนวน 3 เครื่อง  (กองการเจ้าหน้าที่) 



๒๕ 
 

                     - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
                       ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566 
                     - ไม่ใช้สำหรับบริการสาธารณะ 

ข้อความใหม่ 
                    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
                      เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 96,000 บาท  
                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1   
                     จำนวน 4 เครื่อง  (กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 เครื่อง)  
                      (ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง) 
                     - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566 
                     - ไม่ใช้สำหรับบริการสาธารณะ 

โอนเพิ่ม/โอนลด 
โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

                       เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  96,000 บาท   
                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1   
                    จำนวน 4 เครื่อง  (กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 เครื่อง)  
                    (ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง) 
                      - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
                        ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566 
                      - ไม่ใช้สำหรับบริการสาธารณะ 

งบประมาณคงเหลือ 72,000 บาท งบประมาณไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย จึงขอโอนเพิ่ม   
จำนวน  24,000 บาท 

  รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน 24,000 บาท (สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

 

 

 

 



๒๖ 
 

 โอนลด 
 แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง 
 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 
 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  
                     จำนวน 700,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 625,095 บาท ขอโอนลด 24,000 บาท  
 รวมโอนลดทั้งสิ้น  จำนวน 24,000 บาท (สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
 (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

 เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการโอนลด ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดหาเพื่อให้เพียงพอ
กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล 

ทั้งนี้  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗        
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  และข้อ 29 “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
รองประธานสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ 
 
  



๒๗ 
 

   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 21 เสียง 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ    
รองประธานสภาเทศบาล  อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                      
               พ.ศ. 2568 และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                         
     พ.ศ. 2568 ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 24,000 บาท                   
     (สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ญัตติที่ 6.6 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร  ต่อไป ญัตติที่ 6.6 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
รองประธานสภาเทศบาล คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช                                  
ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 

 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 6.6                                     
     ขอเสนอญัตติเร ื ่อง ขออนุม ัต ิแก ้ไขเปล ี ่ยนแปลงคำช ี ้แจงงบประมาณ                   
       รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นี้                               
                            กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ นายภาวินทร์  ณ  พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร                        
     นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร    ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
รองประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ  
  
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตต ิต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 

ญัตต ิ
 

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000 
 

  13  พฤศจิกายน 2567 
 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 



๒๙ 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

  ข้อความเดิม  
  อุปกรณ์รับส่งข้อมูลไร้สายระยะไกล    เป็นเงิน  51,900 บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์รับส่งข้อมูลไร้สายระยะไกล 

แบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) จำนวน 4 ตัว รายละเอียด 
ดังนี้ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
- อุปกรณ์สำหรับใช้ภายนอกอาคาร 
- ใช้สำหรับรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย 
- หน่วยประมวลผล Atheros MIPS 74Kc 560 MHz 
- หน่วยความจำ 64 MB DDR2 
- มาตรฐาน Wi-Fi 802.11ac 
- รองรับโหมดการทำงาน Access Point/Station/Access Point WDS/ Station WDS 
- ย่านความถ่ี 5GHz 
- ความเร็วรับส่งไร้สาย 540+ Mbps กําลังส่ง 25 dBm (316mW) เสาอากาศ 13dBi ส่ง
สัญญาณระยะไกลสูงสุด 10+ กม. ใช้งานได้ดีที ่1-2 กม. พอร์ตเชื่อมต่อ
(1) 10/100/1000 Ethernet Port ต่อ 1 NS-5ACL PoE Adapter 2x POE-24-
24W-G Gigabit Port 

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการให้บริการประชาชน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095                     
 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที ่1/2565 ฉบับ

เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน้าที่ 28 ลำดับที่ 2 
 
 
 

 



๓๐ 
 

ข้อความใหม่  
  อุปกรณ์รับส่งข้อมูลไร้สายระยะไกล    เป็นเงิน  51,900 บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์รับส่งข้อมูลไร้สายระยะไกล แบบจุดต่อจุด                     

(Point-to-Point) จำนวน 4 ตัว รายละเอียดดังนี้ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
- อุปกรณ์สำหรับใช้ภายนอกอาคาร 
- ใช้สำหรับรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย 
- หน่วยประมวลผล ความเร็วไม่น้อยกว่า 560 MHz 
- หน่วยความจำ 64 MB DDR2 
- มาตรฐาน Wi-Fi 802.11ac 
- รองรับโหมดการทำงาน Access Point/ Station/Access Point WDS/ Station WDS 
- รองรับย่านความถี่ 5 GHz 
- ความเร็วรับส่งไร้สาย 540+ Mbps กําลังส่ง 25 dBm (316mW) เสาอากาศ 13dBi  
ส่งสัญญาณระยะไกลสูงสุด 10+ กม.ใช้งานได้ดีที ่1-2 กม. พอร์ต
เชื่อมต่อ (1) 10/100/1000 Ethernet Port PoE Adapter 2x POE-24-24W -
G Gigabit Port 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการให้บริการประชาชน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095                     
  ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที ่1/2565 ฉบับ

เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน้าที่ 28 ลำดับที่ 2 
 

(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

เนื่องจากแก้ไขข้อความเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

 

 

 

 



๓๑ 
 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 (ลงชื่อ)          กณพ  เกตุชาติ                 ผู้เสนอ    
                  (นายกณพ เกตุชาติ) 
        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบค ุณท ่ านภาวินทร์  ณ พัทล ุง รองนายก เทศมนตร ี           
รองประธานสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      

     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ      
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ                                       
         แก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                        
                      พ.ศ. 2568 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 21 เสียง 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
 
 



๓๒ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ    
รองประธานสภาเทศบาล  อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                                                                     
                                 พ.ศ. 2568 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 

ญัตติที ่ 6.7 ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม     
เพื่อคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 และ 
ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 เป็นเงิน 71,996.30 บาท (เจ็ดหม่ืนหนึ่งพัน
เก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสตางค์)  

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไป ญัตติที่ 6.7 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
รองประธานสภาเทศบาล  เพื่อคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 และ                                       
     ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 เป็นเงิน 71,996.30 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพัน                        
       เก้าร ้อยเก้าส ิบหกบาทสามสิบสตางค์)  ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ                                   
     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร                     
     นครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 6.7                     
            ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่าภาษีที่ดินและ    
         สิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 และ ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 เป็นเงิน                                  
     71,996.30 บาท (เจ็ดหมื ่นหนึ ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสตางค์)                                  
           กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายก                        
        เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศร ีธรรมราช  ครับ            
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 



๓๓ 
 

ญัตต ิ
 

        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

           12  พฤศจิกายน  2567 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี        
พ.ศ.2565 และ ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 และประจำปีภาษี พ.ศ.2566 ซึ่งได้บันทึกไว้เป็นรายรับประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับเจ้าของทรัพย์สิน ดังนี้ 
  ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 

1. หจก.ซ.เอ็นเคออยล์     จำนวน 4,047.56 บาท (สี่พันสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์)  
2. นางสาวบุษรา  นาคาสุ    จำนวน 874.74 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) 
3. นายมุ้ย  ไพรัตนากร     จำนวน 883.01 บาท (แปดร้อยแปดสิบสามบาทหนึ่งสตางค์) 
ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 
1. นางมลิวัลย์  อู่รังสิมาวงศ์  จำนวน 66,190.99 บาท (หกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท   

เก้าสิบเก้าสตางค์) 

เนื่องจากเทศบาลได้เรียกเก็บเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เกินกว่าที่ควรจะเสีย กล่าวคือ  
ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 
1. หจก.ซ.เอ็นเคออยล์ โฉนดที่ดินทั้งหมด 79 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 80 หลัง พบรายการ 

แจ้งประเมินของสิ่งปลูกสร้าง ลำดับที่ 29, 72 และ 74 เป็นถนนส่วนบุคคลที่ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้
เพื่อสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการยกเว้นภาษี และลำดับที่ 20, 30, 32 และ 73 มีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ตามรายการทบทวนภาษี ที่ นศ 52003/1679 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2567 มีผลทำให้จำนวน
เงินที่ต้องชำระสูงขึ้น ไม่ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง จึงคำนวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ดังนี้  
  รายการคำนวณเดิม จำนวนภาษีที่ต้องชำระ 256,853.33 บาท หักรายการบรรเทาภาษีปี 
2562 ชำระส่วนที่เพ่ิมร้อยละ 75 รวมเงินภาษีที่ต้องชำระ จำนวน 201,805.75 บาท 

รายการคำนวณใหม่ จำนวนภาษีที่ต้องชำระ 251,456.59 บาท หักรายการบรรเทาภาษีปี 
2562 ชำระส่วนที่เพ่ิมร้อยละ 75 รวมเงินภาษีที่ต้องชำระ จำนวน 197,758.19 บาท 

ตามข้อเท็จจริง เจ้าของทรัพย์สินได้ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกินกว่าที่ควรจะเสีย 
เจ้าของทรัพย์สินจึงมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าภาษีที่ชำระไว้ เกินคืน  รวมเป็นเงิน 4,047.56 บาท (สี่พันสี่สิบ
เจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์) 

 



๓๔ 
 

2. นางสาวบุษรา  นาคาสุ โฉนดที่ดิน 15464 พบรายการแจ้งประเมินลำดับที่ 2 โฉนดที่ดิน       
เลขที่ 15464 เนื้อที่ 57.1 ตารางวา ได้โอนขาย ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน  2553 มีผลทำให้จำนวนเงินที่
ต้องชำระสูงไม่ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง จึงคำนวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ดังนี้  
  รายการคำนวณเดิม จำนวนภาษีท่ีต้องชำระ จำนวน 1,002.38 บาท  

รายการคำนวณใหม่ จำนวนภาษีที่ต้องชำระ 77.36 บาท ค่าปรับ 30.94 บาท เงินเพ่ิม 
19.34 รวมเงินภาษีที่ต้องชำระ จำนวน 127.64 บาท 

ตามข้อเท็จจริง เจ้าของทรัพย์สินได้ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกินกว่าที่ควรจะเสีย 
เจ้าของทรัพย์สินจึงมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าภาษีที่ชำระไว้ เกินคืน  รวมเป็นเงิน 874.74 บาท (แปดร้อยเจ็ด
สิบสี่บาทเจ็ดสิบส่ีตางค์) 

3. นายมุ้ย  ไพรัตนากร  โฉนดที่ดินทั้งหมด 8 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 5 หลัง พบรายการ 
แจ้งประเมินลำดับที่ 6 โฉนดที่ดินเลขที่ 4773 เนื้อที่ 1 งาน 78.9 ตารางวา มีการขายที่ดินเนื้อที่ดิน 82 
ตารางวา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม  2535 ทำให้จำนวนเงินค่าภาษีที่ต้องชำระลดลงตามข้อเท็จจริง จึง
คำนวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ดังนี้ 

รายการคำนวณเดิม จำนวนภาษีที่ต้องชำระ 34,146.92 บาท รายการบรรเทาภาษ๊ที่จ่ายในปี
2562 จำนวน 6,186.04 บาท ชำระส่วนที่เพิ่มร้อยละ 75 คิดเป็นเงิน 20,970.66 บาท รวมเงินภาษีที่
ต้องชำระ จำนวน 27,156.70 บาท  

รายการคำนวณใหม่ จำนวนภาษีที่ต้องชำระ 32,969.58 บาท รายการบรรเทาภาษีที่จ่าย
ในปี 2562 จำนวน 6,186.04 บาท ชำระส่วนที่เพ่ิมร้อยละ 75 คิดเป็นเงิน 20,087.65 บาท รวมเงินภาษี
ที่ต้องชำระ จำนวน 26,273.69 บาท 

ตามข้อเท็จจริง เจ้าของทรัพย์สินได้ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกินกว่าที่ควรจะเสีย 
เจ้าของทรัพย์สินจึงมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าภาษีที่ชำระไว้เกินคืน  รวมเป็นเงิน 883.01 บาท (แปดร้อยแปด
สิบสามบาทหนึ่งสตางค์) 

ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 
1. นางมลิวัลย์  อู่รังสิมาวงศ์  โฉนดที่ดินทั้งหมด 8 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 หลัง  

พบรายการแจ้งประเมินลำดับที่ 1-6 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 หลัง มีการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซ้ำ 
ทำให้จำนวนเงินที่ต้องชำระค่าภาษีสูงขึ้น ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  จึงคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ดังนี้ 

รายการคำนวณเดิม จำนวนภาษีท่ีต้องชำระ 224,225.78 บาท หักส่วนลดร้อยละ 15 รวมเงิน 
ภาษีท่ีต้องชำระ 190,591.91 บาท 

รายการคำนวณใหม่ จำนวนภาษีที่ต้องชำระ 146,354.02 บาท หักส่วนลดร้อยละ 15 
รวมเงินภาษีที่ต้องชำระ 124,400.92 บาท  

ตามข้อเท็จจริง เจ้าของทรัพย์สินได้ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกินกว่าที่ควรจะเสีย 
เจ้าของทรัพย์สินจึงมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าภาษีท่ีชำระไว้เกินคืน  รวมเป็นเงิน 66,190.99 บาท (หกหม่ืนหก
พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 

 



๓๕ 
 

รวมเจ้าของทรัพย์สินได้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกินกว่าที่ควรจะเสีย ทั้งหมดจำนวน     
4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,996.30 บาท (เจ็ดหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสตางค์) 

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
มาตรา 54 “ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าจำนวนที่ต้องเสีย ไม่ว่า

โดยความผิดพลาดของตนหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน” 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 

ข้อ 103 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะ  
ของลาภมิควรได้ภายในกำหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับโดยถือปฏิบัติตาม  
ข้อ 104 และ ข้อ 105 

ข้อ 104 การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 103 ให้ตรวจสอบและมีสาระสำคัญดังนี้ 
(1) เหตุผลความจำเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่นำส่งเป็นเงินรายรับที่นำส่งแล้ว 

ข้อ 105 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้ 
(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า

ถูกต้อง ให้จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                 ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ            ผู้เสนอ    
       (นายกณพ  เกตุชาติ) 
      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี
รองประธานสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ 
 
  



๓๖ 
 

     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
   จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี                          
     พ.ศ.2565 และ ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 เป็นเงิน 71,996.30 บาท                             
    (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสตางค์)ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 21 เสียง 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ    
รองประธานสภาเทศบาล  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื ่อคืนเงินค่าภาษีที ่ดินและสิ ่งปลูกสร้าง                          
     ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 และ ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 เป็นเงิน                      
                             71,996.30 บาท (เจ็ดหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสตางค์) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ญัตติที ่ 6.8 ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมสำนัก   
การประปา เพื ่อสมทบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล      
วางท่อเมนพร้อมประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ       
(ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) ตำบลท่าวัง, หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง เป็นเงนิ 
3,248,200.- บาท (สามล้านสองแสนสี่หม่ืนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไป ญัตติที่ 6.8 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
รองประธานสภาเทศบาล  สำนักการประปา เพื ่อสมทบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา                          
     เทศบาล วางท่อเมนพร้อมประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนอ้อมค่าย                        
             วชิราวุธ (ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) ตำบลท่าวัง, หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน                             
     อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง                     
                       เป็นเงิน 3,248,200.- บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)                    
             ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง                                       
        ญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชญิครับ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 6.8                     
            ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมสำนักการประปา เพ่ือสมทบโครงการ                                     
          ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล วางท่อเมนพร้อมประสานเข้ามาตร                         
                   วัดน้ำเดิม ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ (ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) ตำบลท่าวัง,                       
      หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช                                 
               จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 3,248,200.- บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพัน                          
        สองร้อยบาทถ้วน) กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล                               
                                       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศร ีธรรมราช  ครับ           
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 



๓๘ 
 

ญัตติ 
 

                                     สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถ.ราชดำเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
         จ.นครศรีธรรมราช  80000  
 

           29  ตุลาคม  2567 
 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมสำนักการประปา เพื่อสมทบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ                                 
ประปาเทศบาล วางท่อเมนพร้อมประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ (ด้านทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตก) ตำบลท่าวัง, หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
จำนวน 1 แห่ง 

 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมสำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรม
ราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อสมทบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล วางท่อเมน            
พร้อมประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ (ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) ตำบลท่าวัง, หมู่ที่ 5 
ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง จำนวน 3,248,200.- บาท    
(สามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)  

  เนื ่องจาก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จากสำนักงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล วางท่อ
เมนพร้อมประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ (ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) ตำบลท่าวัง, หมู่
ที่ 5 ตำบล   ปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง (ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล) โดยราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ จำนวน 32,481,200.- บาท (สามสิบสองล้านสี่แสนแปด
หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) แต่ได้รับจัดสรรเพียงจำนวน 29,233,000.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนสาม
หมื่นสามพันบาทถ้วน)   

  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที่ในการใช้บริการน้ำประปา อีกทั้งเป็นการปรับปรุงระบบการสูบจ่ายน้ำประปาให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น เพียงพอกับความต้องการของประชาชน สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขออนุมัติใช้จ่าย    
เงินสะสมสำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อสมทบโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล วางท่อเมนพร้อมประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ (ด้านทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก) ตำบลท่าวัง, หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 
 



๓๙ 
 

จำนวน 1 แห่ง จำนวน 3,248,200.- บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า 9 ลำดับที่ 2  
แต่เนื่องจากสำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ เนื่องจากเพิ่งจะ
ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จึงขออนุมัติใช้จ่าย        
เงินสะสม สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่ง ณ วันที่ 31 
สิงหาคม 2567 เมื่อกันยอดเงินสะสม ตามระเบียบฯ แล้วเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะมีเงินสะสมที่สามารถ
นำไปใช้จ่ายได้ จำนวน 27,338,081.67.- บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบเอ็ดบาท       
หกสิบเจ็ดสตางค)์   

  ทั้งนี ้เป็นการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน      
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 97 ความว่า 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและ
ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล
นคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ 
ผูกพัน ให้เสร็จสิ ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลา 
ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป   

 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิก
สัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เหลือได้  

 

 

 

 



๔๐ 
 

 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 
 ข้อ 120 ความว่า “ให้นำเงินทุนสำรองเงินสะสมที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับไปรวมกับเงินสะสม” 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
                 ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ            ผู้เสนอ    
       (นายกณพ  เกตุชาติ) 
      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี
รองประธานสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสมสำนักการประปา เพื่อสมทบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา เทศบาล วางท่อเมนพร้อมประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนอ้อมค่าย
วชิราวุธ (ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) ตำบลท่าวัง, หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 
3,248,200.- บาท (สามล้านสองแสนสี ่หมื ่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)        
ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 21  เสียง 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 



๔๑ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ    
รองประธานสภาเทศบาล  อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมสำนักการประปา เพื่อสมทบโครงการปรับปรุงซ่อมแซม                                   
           ระบบประปา เทศบาล วางท่อเมนพร้อมประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม                        
            ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ (ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) ตำบลท่าวัง,                             
                หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช                        
     จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 3,248,200.- บาท (สามล้านสองแสนสี่หม่ืนแปดพัน                        
      สองร้อยบาทถ้วน) 
 

ญัตติที่ 6.9 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุญาตกู้เงินเบิกเงินเกินบัญชี
จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เป็นเงิน 50,000,000.-บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไป ญัตติที่ 6.9 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุญาตกู้เงินเบิกเงินเกิน
รองประธานสภาเทศบาล  บัญชีจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สถานธนานุบาลเทศบาลนคร                     
           นครศรีธรรมราช เป็นเงิน 50,000,000.-บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ขอเชิญ        
    ท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 6.9                    
     ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุญาตกู้เงินเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารกรุงไทย                          
     จำกัด (มหาชน) สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เป็นเงิน                             
     50,000,000.-บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ญัตต ิ
                                                                                สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
                                                                                จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 
 

                                4  พฤศจิกายน  2567 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุญาตกูเ้งินเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                           
               สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุญาตให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                
กู ้เง ินเบิกเง ินเกินบัญชีจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื ่อใช้เป็นเง ินทุนหมุนเวียนในกิจการ                        
สถานธนานุบาล เป็นเง ิน 50,000,000. -บาท (ห้าส ิบล้านบาทถ้วน) โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยขั ้นต่ำ               
เสียดอกเบี้ยในอัตรากรณีเทศบาลดำรงเงินฝากเท่ากับวงเงินที่ขอกู้ เท่ากับอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำ 6 เดือน (บุคคลธรรมดา) บวก 1.00% ต่อปี หรือปัจจุบันเทียบเท่า 2.25% ต่อปี (ปัจจุบันดอกเบี้ย
เงินฝากประจำ 6 เดือน เท่ากับ 1.25% ต่อปี ) ระยะเวลากู้ไม่เกิน 1 ปี และให้ทบทวนต่ออายุวงเงินกู้ทุกปี  
เนื่องจากในขณะนี้สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที่ 31 
ตุลาคม 2567  เป็นเงิน 65,050,350.56 บาท (หกสิบห้าล้านห้าหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบหกสตางค์) 
ซึ่งคาดว่าจะไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม เพื่อให้มีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอสำหรับให้บริการประชาชนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกิจการพาณิชย์ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถกู้เงินโดยเสียดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ำกว่าสถาบัน
การเงินทั่วไป  
 ในการนี้ สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอรายงานทรัพย์รับจำนำคงเหลือ 
ณ ว ันที่  31 ต ุลาคม 2567 เป ็นจำนวน 13,431 ราย ค ิด เป ็น เง ิน  420,296,700. -บาท                               
(สี่ร้อยยี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือประกอบการพิจารณาขอกู้เงิน เบิกเงินเกินบัญชี
จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

   ดังนั ้น  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขออนุญาตให้สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล 
เป็นเงิน 50,000,000.-บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
   1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 628 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2555 เรื ่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู ้เง ินของเทศบาลและเมืองพัทยาจากสถาบันการเงิน                
เพื ่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล ข้อ 1 โดยการกู ้เง ินของเทศบาลจะต้องได้ร ับอนุญาต                   
จากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 



๔๓ 
 

 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 629 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2555 เรื ่อง การมอบอำนาจในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล      
และเมืองพัทยา กู้เงิน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้เทศบาลกู้เงิน ภายใต้กรอบวงเงิน
ไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท 

   ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

          ขอแสดงความนับถือ 

 
 

  (ลงชื่อ)        กณพ เกตุชาติ             ผู้เสนอ    
         (นายกณพ เกตุชาติ) 
                                                       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
รองประธานสภาเทศบาล ในญัตตินี ้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดจะขอ         
                  อภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราชนะครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุญาตกู้เงิน
เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สถานธนานุบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 50,000,000.-บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
ขอได้โปรดยกมือ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 21 เสียง 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
 
 



๔๔ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ       
รองประธานสภาเทศบาล  อนุญาตกู้เงินเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                    
     สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 50,000,000.-บาท                        
     (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 
 

ญัตติที่ 6.10 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(สำนักช่าง) เป็นเงิน 47,250,000.- บาท (สี ่สิบเจ็ดล้านสองแสน     
ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไป ญัตติที่ 6.10 ขอความเห็นชอบโครงการตามแผนปฏิบัติ  
รองประธานสภาเทศบาล  ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักช่าง)                  
     เป็นเงิน 47,250,000.- บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)                 
        ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง                      
       ญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราช ผ ู ้ทรงเก ียรติ ท ุกท ่ าน          
    ญัตติที่ 6.10 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการตามแผนปฏิบัติ                        
          ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักช่าง)                        
      เป็นเงิน 47,250,000.- บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
     กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 



๔๕ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศร ีธรรมราช  ครับ           
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราชผู ้ทรงเก ียรต ิ ท ุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
         จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

                    14  พฤศจิกายน  2567 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
        จังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักช่าง) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2569 จังหวัดนครศรีธรรมราช   

    ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สำนักช่าง ได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3/2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า 
ท่อระบายน้ำ สะพาน และอาคารสถานที่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1 โครงการ
ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ งบประมาณ 47,250,000.- บาท (สี่สิบเจ็ดล้าน
สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น  
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดส่งโครงการดังกล่าวเพื่อขอรับงบประมาณ
ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
ซึ่งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ได้ลงพื้นที่
สำรวจความพร้อมและกลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด และการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ก่อนจะ
นำเสนอคณะอนุกรรมการประจำภาคและ ก.น.บ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 



๔๖ 
 

  ดังนั้น สำนักช่าง จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในการเสนอ
ขอรับงบประมาณตามโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ งบประมาณ 
47,250,000.- บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ เนื่องจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ทำให้ในช่วงเวลาที่ผู้ปกครองได้มารับ - ส่ง 
นักเรียน เกิดการจราจรติดขัด ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางและตัวนักเรียนเอง อีกทั้งบริเวณดังกล่าวไม่มี
สะพานลอยมีแต่ทางม้าลาย นักเรียนที่มาจากฝั่งตรงกันข้ามโรงเรียนต้องเดินข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลาย ซึ่งอาจ
ไม่เพียงพอต่อการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้ 

  โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต่อไป 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

                 ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ            ผู้เสนอ    
       (นายกณพ  เกตุชาติ) 
      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
รองประธานสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ     
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอื่นอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบให้เสนอ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัด
นครศรีธรรมราช (สำนักช่าง) เป็นเงิน 47,250,000.- บาท (สี่สิบเจ็ดล้าน
สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 21 เสียง 
 
 



๔๗ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ    
รองประธานสภาเทศบาล  ให้เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                 
     จังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักช่าง) เป็นเงิน 47,250,000.- บาท               
            (สี่สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อสภา
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ ขอเชิญครับ    

ขอเชิญท่านภาคภูมิ  แสงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
จากเขตเลือกตั้งที่ 4 เสนอ ครับ 

      
นายภาคภูมิ  แสงแก้ว   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ             
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลนคร         
      นครศรีธรรมราช ทุกท่าน กระผมนายภาคภูมิ  แสงแก้ว สมาชิกสภา                  
     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 4 ขออนุญาตใช้วาระอื่นๆ                  
     วาระท่ี 7 นะครับ รบกวนเวลาของเพ่ือนสมาชิกนะครับ  

เรื่องแรก ต้องขออนุญาตชมเชยการทำงานของคณะบริหาร เพื่อน ๆ 
สมาชิกสภาเทศบาลตลอดถึงสำนัก/กอง ต่าง ๆ ในการรับมือช่วงฤดูฝน 
รับมือกับน้ำท่วม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เกิดฝนตกในสัปดาห์นี้ ชาวบ้านได้
ฝากขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ฝากขอบคุณคณะบริหาร ตลอดจน
สำนัก/กอง ต่าง ๆ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมานะครับ ที่ได้มีการ
แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการดูดล้างท่อ เตรียมความพร้อม  



๔๘ 
 

ก่อนจะถึงฤดูฝน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งปั๊มน้ำตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ ที่
เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขัง หรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นเครื่องสูบน้ำที่อาจจะชำรุดเสียหายก็มีการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 
ซึ่งชาวบ้านได้ฝากขอบพระคุณมานะครับ 

เรื ่องที ่ 2 ขออนุญาตติดตามทวงถาม ในส่วนของถนนกะโรม    
ตลอดสายที ่จะปรับปรุงพื ้นผิวจราจรนะครับ ซอยหน้าแขวงการทาง
ยกระดับท่อระบายและปรับปรุงพื้นผิวจราจรซอยรวมแพทย์ ปรับปรุงพื้นผิว
จราจร ที่ก่อนหน้านี้เราได้คุยกันและอยู่ในขั้นตอนของการอุทธรณ์ใช่ไหมครับ    
ณ วันนี้ผมขออนุญาตติดตามทวงถามอีกครั้งให้สำนักช่างได้ตอบให้พี่น้อง
ประชาชนในพื ้นที ่ได้ร ับทราบนะครับว่าตอนนี ้ไปถึงขั ้นตอนไหนแล้ว        
ผมเข้าใจในระยะเวลานะครับ ซึ่งรู้สึกว่าถ้าดูในแผนงานมันมีระยะเวลาถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2568 นะครับ แต่อยากให้ทางสำนักช่าง  ช่วยตอบและ
อธิบายในส่วนของงานที่ยังคงค้างคาอยู่และที่ติดตามทวงถามนะครับ  ใน
ส่วนนี้ก็มียังมีอีก 1 ซอย คือ ซอยหลังวัดหัวอิฐ เป็นการก่อสร้างบ่อพัก
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ ขออนุญาตนำเรียนแล้วฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอด
จนถึงคณะบริหารช่วยตอบในระยะเวลาของเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับ 

เรื่องที่ 3 ท่านประธานที่เคารพครับ ผมพูดอยู่บ่อย ๆ ในเรื่องของ 
App Nakhoncity หรือการร้องทุกข์ออนไลน์ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
ซึ่ง App นี้ช่วยให้สมาชิกสภาเทศบาลก็ดี พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ก็ดี
ช่วยงานได้มากเลยคือดีมากเลยนะครับ แต่พักหลัง ๆ นี่ผมยกตัวอย่างมาให้ 
5 ใบงาน มันน่าจะเกิดจากการคุยกันที่ไม่เข้าใจมากกว่านะครับ 

- ใบงานแรก ผมยกตัวอย่างนะครับ ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงชาวบ้านส่งมาให้ผม รู้สึกว่าเขาจะมีเรื่องกลิ่นเหม็น เรื่องเหตุ
รำคาญหรือมลพิษ เป็นการเจียวน้ำมันหมูเน่าเหม็นภายในซอยวัดหัวอิฐ   
ซึ่งเขาส่งใบงานส่งคำร้องไปนะครับ เจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับ ส่งไปในวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2568 เจ้าหน้าที่ตอบกลับในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ได้
ตอบกลับมาว่าเสร็จสิ้น ท่านประธานที่เคารพครับ เสร็จสิ้นนี้หมายถึงว่าได้
ดำเนินการลงพื้นที่ตามคำร้องเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่เรื่องของเรื่องก็คือยัง
ไม่ได้ดำเนินการนะครับ ผมสอบถามเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับก็ได้
ความจากเจ้าหน้าที่แจ้งว่า 48 ชั่วโมง ตามคำสั่งหรือนโยบายของท่าน
นายกเทศมนตรีฯ ต้องแก้ไขปัญหาและจัดการปัญหาต่าง ๆ นะครับ ท่าน
นายกเทศมนตรีฯ ไม่ได้บอกว่าต้องทำให้เสร็จนะครับ ปัญหาอะไรนะครับที่
ทำไม่ได้ติดขัดประการใดท่านไม่ควรจะปิดคำร้องนะครับ โดยเฉพาะเรื่อง
ต่าง ๆ ที ่มาในคำร้องของออนไลน์นะครับ ท่านปิดไปโดยที ่ย ังไม่ได้
ดำเนินการจัดการให้แล้วเสร็จนะครับ คนที่เขียนคำร้องมาเขาก็งงเขา       



๔๙ 
 

ไม่เข้าใจนะครับ เขาสอบถามมา ผมก็สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่นะครับ ก็ได้
ความว่าเกิดจากปัญหาอุปสรรคหน้างาน คือ สภาพอากาศไม่เอื ้ออำนวย  
ยังลงพื้นที่ไม่ได้ก็ขอเวลา 1 วัน 2 วันไม่ว่ากันครับก็ตามนั้นนะครับนะ     
พออีก 1 วันให้หลังก็แจ้งเข้ามาว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วนะครับ ส่วนของ
เรื่องนี้ที่ที่พูดนะครับ คือผมอยากจะพูดให้ฟังว่าควรจะนะครับควรจะลง
ดำเนินการก่อนถึงจะปิดคำร้องนะครับ 

- คำร้องที่ 2 ท่านประธานที่เคารพครับ เป็นคำร้องในส่วนของ
สำนักช่าง เรื ่องขออนุเคราะห์ปูยางในซอยสวนแก้วหรือซอยกะโรม 19   
อันนี้ผมก็อยากจะสื่อหรือพูดให้เข้าใจในเรื่องของผู้ที่ส่งคำร้องไปกับ Admin
ท่านที่ตอบกลับมานะครับ ส่วนคำร้องนี้จะเป็นคำร้องของการขออนุเคราะห์
ปูยางในซอยสวนแก้วซึ่งก็ได้ระบุไปนะครับว่าขออนุเคราะห์ปูยาง ซึ่ง Admin   
ได้ตอบกลับอย่างไวเหมือนกันครับว่าเสร็จสิ้นภายใน 2 วัน นะครับ เสร็จสิ้น
นี้คือ เสร็จสิ้นเฉย ๆ นะครับ ดำเนินการแล้วครับ คือเอาหินคลุกไปลงโดยที่
ไม่ได้ตอบอะไรเพิ่มเติมว่าด้วยเหตุผลอะไรที่ไม่สามารถปูยางตามคำร้อง
ดังกล่าวได้นะครับ อันนี้ก็อยากให้ทำความเข้าใจกับคณะ Admin ในทุก
สำนัก/กอง นะครับ ควรจะตอบให้ชัดเจน ขอปูยางอย่างนี้ มาใส่หินคลุกให้
อย่างนี้ ก็ต้องมีการอธิบายนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ  

- คำร้องที่ 3 ท่านประธานที่เคารพครับ เป็นการขอวางท่อระบายน้ำ
ปัจจุบันนี้ซอยบุญพา 6 ผมบอกเลยว่าท้ายซอยบุญพา 6 ถ้าจำไม่ผิดจะเป็น
หน้าบ้านลุงโพธิ์ อันนี้ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ผู้บริหารรู้จักดีนะครับ 
หน้าบ้านลุงโพธิ์ขอมาตั้งแต่ 2 ปีที่แล้วนะครับ ผมจำได้ว่าผมใช้คำร้องแบบเขียน 
ขอปูยางนะครับ ได้รับคำตอบมาว่าเดี๋ยวจะประสานทางฝั่งของการวางท่อ
ระบายนะครับ ประสานไปประสานมาก็เงียบไป ผมเขียนคำร้องอีกทีเป็น 
คำร ้องออนไลน์  ผ ่าน Line@Nakhoncity ได ้คำตอบเหมือนเด ิมครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วนะครับ ต้องตรวจสอบเพ่ือวางท่อระบายน้ำก่อนถึง
จะปูยางได้ ซึ ่งซอยที่ส่งคำร้องไปมีความยาวประมาณ 30 เมตร ไม่เกิน   
นะครับ ผมย้ำว่าไม่เกินนะครับ แต่ตอนนี้ก็ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ก็
เงียบไปนะครับ ก็ได้ติดตามทวงถามโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ ก็แจ้งว่าติด
งานอยู่ 2 – 3 หน้างาน ไม่ว่ากันครับ ผมแจ้งไปในเดือน 11 ท่านรอจน
เดือน 12 ฝนตกอยู่แล้วท่านไม่สามารถปูยางได้หรอกเรื่องนั้นผมเข้าใจครับ 

- ใบงานที่ 4 ยกตัวอย่างอีกทีนะครับ เรื่องขออนุเคราะห์เข้าเกรด
ปรับพื้นที่ถนนและลงหินคลุกในซอยไม่มีชื่อของชุมชนต้นหว้านะครับ ซอย
นี้Admin ก็ตอบอย่างทันควันอีกครับ ท่านประธานที ่เคารพครับซอย
ดังกล่าวซึ่งเป็นทางสาธารณะตรวจสอบแล้วแต่มีบ้านจำนวน 1 หลังเท่านั้น
เห็นควรดำเนินการตามลำดับความสำคัญหรือเข้าแผนเพื่อผ่านสภานะครับ 
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สมาชิกสภาไม่ได้บ้าครับท่านประธานที่เคารพครับ ก็ท่านบอกอยู่ว่ามีบ้าน
แค่หลังเดียว ผมขอแค่ลงหินคุกปรับพื้นที่นะครับแต่ว่าพอโทรถามทวงถาม
ท่านก็บอกว่าเข้าแผน ๆ นะครับ ก็มันมีอยู่หลังเดียวตามที่ท่านเข้าใจผมจะ
มากล้าเข้าแผนได้ยังไง ท่านประธานที่เคารพครับ 

- ใบงานที่ 5 อันนี้ค่อนข้างจะไม่เข้าใจและทำร้ายจิตใจ ผมบอกเลย
นะครับ ในส่วนของใบงานที่ 5 ยกตัวอย่างการแจ้งไปงานอันนี้ของสมาชิก
สภาท่านหนึ่งในพื้นที่เขต 4 นะครับ แจ้งให้ทางสำนักช่างเข้าไปปูยางปิด
รอยซ่อมแซมของท่อประปาของสำนักประปาในพื ้นที ่ เขต 4 นะครับ 
รวดเร็วอีกแล้วครับ ท่าน Admin ตอบมาอีกแล้วครับ เรียนท่านผู้ร้องกรณี
ดังกล่าวต้องแจ้งประปาวางท่อใหม่ให้อยู่ใต้ผิวดินไม่ใช่ประปาอาบแสงแดด
ตามภาพเข้าใจตรงกันนะ ท่านเข้าใจครับ แต่ผมไม่เข้าใจครับ ท่านเข้าใจอยู่
คนเดียว ในภาพที่ผมหาข้อมูลมานี้ใคร ๆ ดูก็รู้ท่านประธานที่เคารพครับ ท่อ
ประปาที่โผล่ขึ้นมาเป็นเพราะถนนผุพังนะครับ ไม่ใช่ว่าสำนักการประปาไป
เดินท่อประปาแบบอาบแดดที่เขาบอกนะครับ นี่ท่านดูแคลนสำนักประปา 
ผมไม่ได้ยุนะครับ สำนักการประปาก็เหมือนกันถ้าหากท่านเดินท่อลอย
อาบแดดอย่างที่ท่าน Admin แจ้ง ท่านก็ต้องพิจารณาในการทำงานในสว่น
ของหน้างานต่าง ๆ นะครับ อันนี ้ผมฝากไว้นะครับอย่าผลักไปผลักมัน       
ไม่เข้าใจนะครับ ในส่วนของ App เทศบาลก็อย่างที่ผมบอกนะครับเป็น
ช่องทางที่ช่วยพวกเราทำงานได้เยอะนะครับ แต่มันก็มีอีกจุด 2 จุดและอีก
หลาย ๆ จุดที่มีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขนะครับ ขอให้ท่านคณะผู้บริหารช่วย
ตอบแล้วก็รับนำไปแก้ไขหลังจากที่ผมพูดนะครับ ผมเพียงต้องการแค่       
นำเรียนปัญหาเพ่ือเข้าสู่สภา เพ่ือให้เกิดการแก้ไขที่ตรงจุดนะครับ และตอบ
โจทย์ทุกความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่ผมดูแลอยู่ 
ซึ่งถ้าท่านจะบอกว่าต้องเข้าแผนในส่วนของบ้านหลังเดียวกัน ยังไม่มีความ
จำเป็นนะครับ อันนี้ก็ต้องร้อนถึงสำนักคลังเดี๋ยวก็ต้องชี้แจงอีกว่าบ้านหลัก
เดียวที่ท่านพูดถึงนี้สำนักคลังได้เก็บภาษีเขาหรือไม่นะครับ เรื่องนี้ผมขอฝาก
ถึงท่านนายกเทศมนตรีฯ ไว้ด้วยนะครับฝากท่านประธานสภาเทศบาลไว้
ด้วยนะครับ ท้ายนี้ระเบียบข้อบังคับในสภาเทศบาลแจ้งชัดว่าผู้ที่พูดผู้ที่   
ลุกขึ้นอภิปรายต้องพูดกับท่านประธานสภาเท่านั้น ผมฝากท่านประธานสภา
ผ่านไปถึงท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านคณะผู้บริหารช่วยรับเรื ่องนะครับ  
ท่านแก้ไขได้และแก้ไขโดยด่วน ขอบคุณมากครับ 

 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านภาคภูมิ  แสงแก้ว ครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ 
รองประธานสภาเทศบาล  ตอบประเด็นข้อซักถามครับ  
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นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมต้อง              
      ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านภาคภูมิ  แสงแก้ว เป็นอย่างสูง            
           นะครับ ที่ได้กรุณาติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของ              
                 พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล เป็นหน้าที่โดยตรงและเป็นเอกสิทธิ์ของ                    
     สมาชิกเทศบาลที่จะนำเรื่องความเดือดร้อนมาเข้าสู ่สภาเทศบาลแห่งนี้                  
                 เพื่อจะได้มีการอภิปรายทำความเข้าใจและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกตอ้ง                
     ตามระเบียบและเหมาะสม ตามการบริหารทรัพยากรต่อไป 

เรื่องท่ี 1 เรื่องของการป้องกันอุทกภัย ในการทำงานร่วมกันนั้นผม
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที ่ช ่วยกันลงพื ้นที่  และต้อง
ขอขอบคุณใช้เวลาเรียงตามลำดับไปนะครับ เรียงจากผู้ที่อยู่ที่หน้างานมาก
ที่สุด  

- อันดับที่ 1 คือเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
พนักงานที่ช่วยกันดูแลขยะบนท้องถนน และขยะที่จะไปติดที่หัวดูดของปั๊ม
น้ำจำนวน 56 ชุดที่ได้ติดตั้งทั่วเขตเทศบาล 

- ทีมที ่ 2 ทีมของสำนักช่าง ซึ ่งได้เข้าเวร 24 ชั ่วโมง และได้
หมุนเวียนกันในการทดสอบว่าปั๊มน้ำนั้นทำงานมีจุดที่เสียตรงไหนบ้าง มีขยะ
ไปติดที่หัวดูด หรือมีระบบไฟฟ้าระบบเครื่องกลที่เสียหายหรือไม่  

- ทีมที ่ 3 ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
ที่ช่วยกันกระจายข่าว ทำแผ่นพับแล้วสื่อออกไปทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ทางหน้ากระดาษ  

- ทีมที่ 4 ทีมกล้อง ICT ซึ่งจะประจำ 24 ชั่วโมง ในการที่จะดูแล
พื้นที่ต่าง ๆ ที่ทางผู้ปฏิบัติงานสงสัยว่าตรงนี้มีน้ำท่วมขังหรือไม่  นอกจาก    
ที่ได้แชร์สาธารณะจำนวน 150 ตัวแล้ว เรามีทั้งหมด 560 ตัวซึ่งไม่สามารถ
แชร์ได้หมด ถ้าสงสัยตรงไหนก็สามารถแจ้งมาท่ี ICT ได ้ 

- ส่วนต่อไป คือ คณะผู้บริหารของทุกกองของเทศบาลนะครับ     
ซึ่งปรากฏในแผนปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย ตั้งแต่
ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านผู ้อำนวยการสำนัก/กอง 
ทั้งหมด ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่อยู่ในแผนป้องกันอุทกภัย เราทำงานกัน
เป็นทีมนะครับ จึงสามารถท่ีจะได้ช่วยกันดูแลปัญหาอุทกภัยของเมืองเราได้ 
แต่อย่างไรก็ตามในเขตเมืองของเรานั้นก็จะมีอยู่หลายพื้นที่ที่ยังติดขัดใน
เรื่องของข้อระเบียบกฎหมายที่เทศบาลยังไม่สามารถเข้าไปดูแลแก้ไข ให้
อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ของเอกชนและยัง
ไม่ได้อนุญาตให้สาธารณะหรือให้เทศบาลเข้าไปดำเนินการแก้ไขโดยการใช้
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งบประมาณของเทศบาลนะครับ ซึ่งก็จะได้มีการประสานงานกับเจ้าของ
พ้ืนที่เพ่ือดำเนินการแก้ไขต่อไป  

เรื่องที่ 2 ความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติที่
หลังวัดหัวอิฐ  ที ่ถนนกะโรม ขอมอบท่านรองนายกเทศมนตรีฯ และ
ผู้อำนวยการสำนักช่างนะครับ  

เรื่องที่ 3 เรื่องของ App เทศบาล ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาเทศบาลเป็นอย่างยิ ่งที ่ได้ติดตามเรื ่อง หลังจากนี ้ผมอยากจะขอ
รายละเอียดหมายเลขคำร้องทั้ง 5 คำร้อง ทั้งในคำร้องหมายเลขที่ 1 คือ 
ซอยหลังวัดหัวอิฐ ,คำร้องหมายเลขที่ 2 ซอยสวนแก้ว , คำร้องหมายเลขที่ 
3 ซอยบุญพา 6 , คำร้องหมายเลขที่ 4 ซอยไม่มีชื่อ ชุมชนต้นหว้า และคำ
ร้องหมายเลข 5 การปิดรอยซ่อมประปานะครับ เนื ่องจากว่าเราจะมี
หมายเลขของชื ่อเรื ่องอยู่และจะได้มีการสืบค้น ติดตามงานด้วยความ
รวดเร็ว การทำงานของ App เทศบาล นั้น กระบวนการนี้ที่ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลได้มาอภิปรายในสภาเทศบาลนั้น เป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่ง และ
ทำให้ App ของเรานั ้นได้ร ับรางวัลทั ้งในระดับประเทศและในระดับ
นานาชาติ ว่ากระบวนการใช้เทคโนโลยีนี้เป็นกระบวนการที่มีการใช้กันอยู่
ทั่วไป ในประเทศไทยของเราก็ใช้กันอยู่หลายเมือง ที่ต่างประเทศที่ประเทศ  
สิงคโปร์ ที ่ประเทศรัสเซียก็มี แต่ว่าทำไมเราซึ ่งเป็นเมืองขนาดกลางที่      
เล็กกว่าเมืองใหญ่อื่น ๆ ถึงทำได้ดีและได้รับรางวัลจากหลาย ๆ ที่ ไม่ได้รับ
รางวัลเพราะว่าเทคโนโลยีของเราเก่งกว่าที่อื่น แต่เราได้รับรางวัลเพราะว่า
คนของเราเก่งกว่าที่อื่น ซึ่งคนของเราเก่งกว่าที่อื่นนั้นก็คือพี่น้องประชาชน
ช่วยกันใช้ ช่วยกันแนะ ช่วยกันแนะนำเข้ามาและผู้ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหา
ตามที่พี ่น้องประชาชนแจ้งมาก็คือทีม Admin ของเทศบาลนั้นประมาณ  
60 คนในกองในสำนัก แล้วก็ทีมเทศบาลทั้งหมดที่เป็นผู้ให้บริการตาม    
คำร้องของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นคนเก่ง และเมื่อเราเริ่มทำก็จะมีปัญหา
ติดขัด เราก็แก้ไปและเราก็เก่งขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ App นี้ได้รับความนิยม  
ในขณะนี้นั ้นมีสมาชิก 83,000 คนโดยประมาณนะครับ แก้ไขปัญหาไป
แล้ว 27,000 เรื่อง และยิ่งเราแก้ไขปัญหามากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะเก่งแล้วก็
ฉลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ ให้เป็นไปตามธรรมชาติหน้างานของปัญหา ส่วนปัญหา    
ที่ส่งมาแล้วให้ App เทศบาลนั้นได้ไปแก้ไขนั้นที่เราทำได้รวดเร็วตามการ
รายงานในที ่ประชุมผู ้บริหารประจำเดือนนะครับ ที ่เร ็วที ่ส ุดนั ้นก็คือ         
ท่อประปา เนื่องจากว่าเป็นปัญหาที่มีความชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างไร
ในทางเทคนิคช่างออกไปแก้ไขได้ทันทีจนถึงงานที่มีความล่าช้าบางครั้ง       
ก็เกิน 48 ชั ่วโมง เนื ่องจากว่างานต่าง ๆ เหล่านั ้นต้องใช้การบริหาร
ทรัพยากรซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดของเทศบาลว่าจะใช้มากน้อยเร่งด่วนอย่างไร 
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ในการเรียงตามลำดับมา ซึ่งในการบริหารทรัพยากรนี้ที่จะทำให้งานต่าง ๆ นั้น 
ไม่แล้วเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง แต่ว่า 48 ชั่วโมงนั้น Admin จะต้องมีการ
ทำความเข้าใจกับผู้ที่ร้องเข้ามาว่างานในลักษณะเช่นนี้นั้นจากประสบการณ์
ทีท่ำมา 3 ปีแล้วนั้นเขาจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร และเมื่อพอเขาแก้ปัญหา
นี้ได้แล้วเขาก็ฉลาดขึ้น และงานต่อไป ๆ งานที่ 28,00 งานที่ 29,000 
งานที ่ 30,000 ปัญหาที ่เขาเคยแก้แล้วมันก็กลายเป็นปัญหาที ่ เป็น
ประสบการณ์แล้ว เขาก็จะแก้ได้ต่อไปเรื่อย ๆ อันนี้ก็คือจุดเด่นจุดแข็งที่
สำคัญของ App เทศบาลของเรานะครับ ผมจึงขอกราบเรียนว่าในคำร้อง
หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 5 ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายในสภานั้น   
จะขอมอบให้ทาง Admin ของกองและสำนักได้มาประชุมร่วมกันหลังจาก
การประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ร่วมกับท่านผู้อำนวยการกองและสำนัก และก็
จะได้ลำดับความสำคัญลำดับความเร่งด่วนลำดับเรื่องของความเดือดร้อนว่า
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาเป็นอันดับ 1 นะครับ ความสะดวก
ในการเดินทางและก็เรียบเรียงลงมาเพื่อว่าเราจะได้บริหารทรัพยากรนั้น    
ให้ไปถูกจุดตรงเป้าแล้วก็เหมาะสมที่สุดครับ คำร้องที่ 1 – 5  ที่ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลได้อภิปราย หลังจากนี้ทาง Admin จะได้ไปดำเนินการ
บริหารงานจัดการและแก้ไขให้ตรงกันกับตามที่ผู้ร้องต้องการ ขอขอบคุณครับ 

 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชครับ ขอเชิญท่าน
รองประธานสภาเทศบาล  ฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตอบประเด็น               
       ข้อซักถามครับ  
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน                  
             ในประเด ็นที ่  2 ที ่ท ่านสมาช ิกสภาเทศบาลได้เร ียนถามมาทั ้งหมด             
                  3 โครงการของเขตพ้ืนที่เลือกตั้งที่ 4 นะครับ 
 
  

- โครงการแรก คือ โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกไหล่ทาง
ถนนกะโลมนะครับ ผมอยากกราบเรียนว่าตอนนี้เราได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว
ทำการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อย อยู่ในขั้นตอนที่แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาลงนาม
ในสัญญานะครับ  

- โครงการที่ 2 คือ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำหลังวัดหัว อิฐ
โครงการนี ้ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง            
แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลราคานะครับ ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน
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ของการดำเนินงานก็คืออาจจะต้องมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง
หรือถ้ายังไม่ได้ก็ต้องว่าไปตามระเบียบพัสดุนะครับ อันนี ้คือขั ้นตอนที่
เทศบาลกำลังดำเนินงานอยู่นะครับ 

- โครงการที ่ 3 ซอยรวมแพทย์นะครับ ผมแถมให้อีกที ่นึงครับ    
จริง ๆ มีซอยรวมแพทย์แล้วก็ซอยหน้าแขวงนะครับ ทั้ง 2 โครงการนี้จริงๆ
แล้วลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ในเรื่องของคณะกรรมการบริหารสัญญาทั้ง 2 
โครงการ ผู ้รับจ้างทั ้ง 2 โครงการยังไม่ลงปฏิบัติหน้าที่ทั ้ง 2 โครงการ       
นะครับ ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารสัญญาก็ต้องดำเนินการตามเรื่องราวไป
ที่ผมจำได้ผมก็เซ็นหนังสือไป 2 รอบแล้ว ไม่ว่าจะเรื ่องการเร่งรัดให้เข้า
ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นบางสัญญาหมดระยะเวลาไปแล้วด้วยนะครับ      
ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสัญญาจะต้องดำเนินการกับผู้รับจ้าง
ไม่ว่าจะต้องอาจจะมีการสงวนค่าปรับหรือว่าอาจจะต้องดำเนินการถึงขั้น
ยกเลิกสัญญา ผมขอกราบเรียนครับ 

 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร      
รองประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราชครับ  
     ท่านภาคภูมิ  แสงแก้ว มีประเด็นจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
 
นายภาคภูมิ  แสงแก้ว   ไม่มีครับ ขอบคุณครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล    
  
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีประเด็นที่จะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ      
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านร้อยโท วิโรจน์ วรรณกุล ครับ  
 
ร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ             
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลนคร         
      นครศรีธรรมราชผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล                   
    กระผมมีเรื่องที่จะสอบถามประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารเทศบาล                          
     ประธานชุมชนทวดทองฝากผมมาเกี่ยวกับสถานที่ชุมชนทวดทอง ซึ่งชุมชน                   
     ทวดทองเป็นชุมชนที่มีอาคารอยู่ 3 หลังนะครับ หลังแรกแล้วก็หลังกลาง                         
     และหลังใหญ่อีกหลังหนึ่งครับ พอดีที่ชุมชนทวดทองมีคนมาออกกำลังกาย                      
     กันเยอะ แล้วมีขโมยไปตัดสายไฟ ที่อาคารกลางและอีกอาคารหนึ่งเป็น                             
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         อาคารหลังใหญ่ซึ ่งประธานชุมชนบอกผมว่าเขาได้เขียนคำร้องผ่านไป                       
                      กองสวัสดิการสังคมหลายวันแล้วให้เข้าไปซ่อมไฟเพราะว่าต้องมีการ                  
                   ออกกำลังกาย คนที่มาเต้นต้องใช้เวลาเพราะว่าหลังโรงเรียนเลิกแล้ว                       
     โรงเร ียนทวดทองก็ม ีน ักเร ียนจำนวนมากมาออกกำลังกายบางคนก็                      
                     ออกกำลังกายไปจนถึงค่ำ และคนที ่มาออกำลังกายได้ ร ้องเรียนมายัง                          
     ประธานชุมชนมา และประธานชุมชนก็ฝากผมมาว่าให้ติดตามเรื่องนี้ให้ด้วย                              
     การซ่อมสายไฟในอาคารกลางตรงนั้นครับ ความจริงแล้วที่ชุมชนทวดทอง                     
     ปัญหาก็เยอะเกี่ยวกับการขโมยสายไฟบ้าง ขโมยหลอดไฟบ้าง ไปติดกล้อง                   
     วงจรปิดแล้วไม่สามารถดูได้ ซึ่งประธานชุมชนฝากมาผมก็ขอสอบถามว่า                    
     กองสวัสดิการสังคมจะเข้าไปดำเนินการเมื่อไหร่ อย่างไร ก็ขอคำตอบด้วยนะครับ  

เรื ่องที่ 2 ที่ท่าน สท.ภาคภูมิ  แสงแก้ว ไม่ได้พูดซึ่งเป็นเรื ่องที่
เกี่ยวกับซอยนาล่างที่ชุมชนไสยเจริญ ซึ่งได้เขียนคำร้องไปหลายเดือนแล้ว 
และได้มีการสอบถามท่านรองนายกฯ ฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร ซึ่งได้แจ้งว่า
ได้ซื้ออุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้ว ที่ได้สอบถามว่าได้ซื้ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็
เดือนกว่า ๆ แล้วก็ไม่ได้ลงไปดำเนินการชาวบ้านก็ถามผมมาเพราะว่าฝนตก
แต่ละครั้งน้ำจะไหลเข้าบ้านชาวบ้านเพราะว่าเราขอฝังท่อระบายน้ำครับ 
เมื่อฝนตกลงมาทุกครั้งน้ำก็ไหลเข้าบ้านทุกครั้ง จึงขอสอบถามว่าจะได้
ดำเนินการเมื่อไหร่ ขอบคุณครับ 

 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล ครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ 
รองประธานสภาเทศบาล  ตอบประเด็นข้อซักถามครับ 
  
นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วน                 
              ของลานเต้นที ่ชุมชนทวดทองกระผมจะเร่งรัดกองสวัสดิการสังคมครับ                 
                ในวันนี้ช่วงบ่ายก็จะเข้าไปติดตามรายละเอียด 

ในส่วนของพื้นที่ซอยนาล่างบริเวณชุมชนไสยเจริญนั้น กระผมจะ
ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ และผู้อำนวยการสำนักช่างตอบประเด็น
ข้อซักถามครับ 

 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชราช ขอเชิญ        
รองประธานสภาเทศบาล  ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีฯ ตอบประเด็นข้อซักถามครับ 
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นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ                              
       พื้นที่ซอยนาล่างจริง ๆ แล้วเป็นพื้นที่ซึ ่งมีบ้านเรือนประชาชนประมาณ                                 
          6 - 7 ครัวเรือนนะครับ ระยะทางท่ีต้องวางท่อเกือบๆ 100 เมตร ซึ่งการที่                      
     หากเราลงไปปฏิบัติงานต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากพอสมควรและ                                     
     ขั ้นตอนของการจัดซื ้อของเรียบร้อยหากได้เข้าไปดูที ่หน้างานนะครับ                        
               ณ วันนี้เราได้นำท่อไปลงมาเรียบร้อยบริเวณหน้างานซอยนาล่างนะครับ                     
      แต่เนื่องจากระยะประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมาผมอยากเปรียบว่ามีภาวะ                   
                               เร ่งด่วนในงานการวางท่อ งานวางท่อเรามีช ุดใหญ่เพียงแค่ชุดเดียว                                               
                              เครื่องจักรก็มีความจำกัดเหมือนที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้กราบเรียนไปว่า                       
            บางครั้งเราก็ต้องแบ่งแยกความสำคัญนะครับ ในรอบประมาณ 1 เดือน                  
              ที่ผ่านมาเราได้ยกเครื่องจักรชุดใหญ่ไปปฏิบัติงานบริเวณซอยสวนหลวงออก                                 
     ซึ ่งบริเวณนั ้นผมอยากกราบเรียนว่ากระทบพี ่น้องประชาชนเป็นร้อย                    
     ครัวเรือนนะครับ ซึ่งวันนี้การแก้ปัญหาตรงนั้นเมื่อเช้าผมก็ได้พูดคุยกับ                    
              ท่านสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับ                       
                จากที ่เคยน้ำท่วมขังบริเวณหลังพิพิธภัณฑ์น้ำก็สามารถระบายได้เร็ว                   
              ลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นร้อยครัวเรือนลงไปนะครับ ผมก็                    
     อยากกราบเรียนว่าโครงการที่นาล่างเราทำแน่นอนผมคาดว่าหมดช่วงฝนตกหนัก                              
     ในระยะประมาณ 1 สัปดาห์นี้น่าจะได้ลงไปปฏิบัติงานนะครับ เนื่องจากว่า                    
     มีหลายๆ พ้ืนที่บางครั้งก็ขอเร่งด่วนมานะครับ ซึ่งการที่ลงไปปฏิบัติงานตรงนั้น                     
     เราต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์เหมือนกัน ผมกราบขออภัยถ้ามีความล่าช้าไปบ้าง
     แต่ว่าอยากจะให้คำมั่นสัญญาว่าเราทำแน่นอน เพราะเราก็ซื้อของมาแล้ว               
     ไปวางไว้ถึงท่ีแล้วครับ คาดว่าหลังฝนนี้นะครับคงจะได้เข้าไปดำเนินการครับ                          
                                ขอบคุณครับ 
 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีฯ          
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีฯ ตอบประเด็นข้อซักถามครับ 
 
นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ                     
      ในกรณีของลานกีฬาซึ่งมีอาคารตามท่ีท่านร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล  สมาชิก                      
     สภาเทศบาลได้ชี้แจงมาครับ ผมเพิ่งเซ็นเสร็จเอกสารไปนะครับเพราะว่า                   
     ขั้นตอนเนื่องจากว่ากองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบพื้นที่ในเรื ่องลานกีฬา                
              ซึ่งเรื่องของไฟฟ้าก็จะต้องส่งเรื่องไปให้สำนักช่างเป็นผู้ประเมิน ซึ่งขั้นตอนนี้                       



๕๗ 
 

     เมื่อวานผมได้เซ็นเอกสารไปแล้วก็เชื ่อว่าคงไม่กี ่วันสำนักช่างคงส่งเรื ่อง                     
      กลับมาเพื่อดูว่าจะต้องจัดซื้ออุปกรณ์ใดบ้างที่ถูกลักขโมยไปเพราะว่าเรื่องนี้                     
     เป็นปัญหาร่วมกันของชุมชนทวดทอง ท่านประธานชุมชนเคยพูดว่า                              
                 “ไม่เป็นไร เดียวรอก่อน มันลักได้ลักไป ให้มีดสักพักให้ได้รู้บ้าง” แต่ตอนนี้                         
     คิดว่าชุมชนรู้แล้ว จะได้รีบซื้อเพราะคิดว่าหลังจากสำนักช่างได้ประมาณการมา                       
     และจัดซื้อเพื่อจะขอความร่วมมือสำนักช่างลงพื้นที่ ไปติดตั้งเพื่อจะได้แก้ไข                       
     ปัญหาเรื่องแสงสว่างในพ้ืนที่ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท ่านวงศ ์วช ิร  โอวราร ินท ์  รองนายกเทศมนตรีฯ                  
รองประธานสภาเทศบาล  ท่านร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล  มีประเด็นใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
 
ร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล     ไม่มีครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล 
  
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ไม่มีนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือ
รองประธานสภาเทศบาล  มีประเด็นใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ขอเชิญท่านชยากร  ขำคม  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
จากเขตเลือกตั้งที่ 2 ครับ 

 
นายชยากร  ขำคม   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ             
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลนคร                    
        นครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ อันที่จริงผมคิดว่าเพื่อนสมาชิก              
        ก็พูดไปแล้วผมก็ไม่ต้องพูด เพราะว่ากลัวว่าผมลุกแล้วพูดนานอีก ขอเวลา                
     นิดเดียวครับ ผมนั่งดูโทรศัพท์เมื่อกี้และก็ฟังการอภิปรายไปด้วยก็มีแม่ค้า                        
       ในตลาดสดคูขวาง ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 นะครับ                
         ไลน์มาบอกว่าในวันนี้ผมมีการประชุมสภาเทศบาลขอฝากเรื่องหน่อยว่า              
         แม่ค้าหลายคนเดือดร้อน หลังคารั่วครับ เมื่อก่อนผมบอกว่ารถของสำนัก            
     การประปารั่ว วันนี้มาบอกว่าหลังคารั่ว ทำให้เขาไปขายของไม่ได้เวลา            
    ฝนตกซึ่งแผงข้างหน้านั้นก็คือแม่ค้าที่อยู่บริเวณเขตเลือกตั้งที่ 2 คุณอารี                   
     มณีพฤก อยู่ซอยสารีบุตร เขาก็ฝากเรื่องมาว่าหากหน้าฝนนี้ได้ไปอุดรูรั่ว                   
           ตรงนั้นแม่ค้าจะไม่เดือดร้อน อันนี้ผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร                       
     ว่าช่วยเร่งด่วนด้วยนะครับ 

อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณเรื่องการแกไ้ขปัญหาเรื่องผักตบชวาที่
อยู่ริมแม่น้ำลำคลองที่กีดขวางอยู่  พวกเราก็ได้ดำเนินการในพื้นที่เขต 2     
ไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่าง



๕๘ 
 

เร่งด่วนเพื่อให้ทันหน้าฝนตรงนี้ผมต้องขอขอบคุณกองสาธารณสุขและ 
สิ ่งแวดล้อมครับที ่ได ้ทำงานอย่างรวดเร็วและอีกอย่างครับผมก็ต ้อง
ขอขอบคุณสำนักช่างครับ ว่าเวลาเราติดต่อไปปุ๊บ ดำเนินการได้เร็วจริงๆ 
ผมไม่ใช่ว่ามาชมกันตรงนี้นะครับแต่เราอยู่หน้างานเราผมจะใช้การโทรศัพท์
และขอว่าให้เข้าไปตรวจตรงนั้นว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่จะให้ทำด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบ แต่พอโทรศัพท์ไปหาท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ซึ่งท่าน
รองนายกเทศมนตรีฯ แจ้งว่าให้เจ้าหน้าที ่เข้าไปตรวจสอบดูว่าเป็นทาง
สาธารณะหรือไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ผมโทรวันเดียวดำเนินการเสร็จเรียบร้อยครับ  
สิ่งที่ผมจะขอบคุณเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็ติดต่อมาหาผมว่าถ้าสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดอยู ่ในเขตพื้นที ่ก็ช่วยกันไปลงดูหน้างานเพื ่อความ
เรียบร้อยครับ สิ่งนี้ที่ผมพูดครับ จึงบอกว่าผมเข้าใจครับช่วงนี้ถ้าจะทำก็
ส่วนมากจะเป็นหลุมเป็นบ่อแต่ผมว่าเร็วนะครับ แต่เรื ่องที่จะให้เอาไป    
ลาดยางอย่างนี้ก็ต้องเห็นใจกันเหมือนกันนะครับขอขอบคุณครับ 

 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านชยากร  ขำคม สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                   
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ตอบประเด็นข้อซักถามครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ                       
    ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลจากที ่ 2 ท่านชยากร  ขำคม               
            ในส่วนของหลังคาของตลาดคูขวางและคูระบายน้ำภายใน 2 โครงการนี้นั้น                   
         อยู่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คือเริ ่มใช้                  
              งบในเดือนตุลาคมปีนี้นะครับ ซึ่งได้มีการติดตามสอบถามแล้วก็จะขอให้                  
         รองนายกเทศมนตรีฯ และผู้อำนวยการกองสาธาราณสุขและสิ่งแวดล้อม                      
              ได้ชี้แจงต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ เพ่ือจะได้รับทราบถึงการดำเนินการในขณะนี้                          
            ของทั้ง 2 โครงการนี้ครับ ขอเชิญครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบค ุณท ่ านนายกเทศมนตรี นครนครศร ี ธรรมราช ครับ                           
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีฯ ตอบประเด็นข้อซักถามครับ 
 
นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             
             ในกรณีของตลาดสดคูขวาง ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงต่อสภา                   
       ไปแล้วว่ามีโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติซึ่งพร้อมจะดำเนินการในเรื่องของ                 
     งบประมาณ แต่เพียงว่าขั้นตอนตามระเบียบพัสดุ โครงการที่ 1 เรื่องของอาคาร                



๕๙ 
 

          ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ติดตามมาโดยตลอดในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้                           
      อยู่ในขั้นตอนของการประมาณราคาของสำนักช่าง คาดว่าจะเสร็จภายใน                   
     สัปดาห์หน้า ส่วนเอกสารต่าง ๆ กระผมได้ติดตามกับฝ่ายพัสดุแล้วนะครับ                    
     ตอนนี้พัสดุกำลังดำเนินการเรื ่องของเอกสารต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องก็คิดว่า                   
     ภายในเร็ววันนี้น่าจะได้ประกาศเพื่อจะหาผู้รับจ้างต่อไปนะครับ ในส่วนอีก                 
     โครงการหนึ่งก็คือโครงการเกี่ยวกับรางระบายน้ำซึ่งโครงการทั้ง 2 โครงการ                       
     ที่แจ้งใช้งบประมาณเกินกว่า 500,000 บาท ต้องผ่านระบบ e-bidding                     
     นะครับ ประเด็นปัญหาของระบบรางระบายน้ำในตลาดคูขวางก็คือว่ามันอยู่                     
     ในเทศบัญญัติปีที ่ผ่านมานะครับท่านสมาชิกสภา แต่เนื่องจากว่าได้ผ่าน                     
     ระบบการจัดซื ้อจัดจ้างแต่ไม่มีผู ้ร ับจ้างนะครับรวมทั้งมีการ e-bidding                  
                 ไปแล้วด้วยนะครับในงบปีงบประมาณที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นผมได้พยายาม                      
      ที่จะสอบถามกับฝ่ายพัสดุก็ได้รับคำตอบทำนองว่าราคาที่เขียนไว้ตามแบบ                    
           อาจจะเขียนตามแบบมาตรฐานนะครับ ส่วนการทำงานหน้างานน่าจะ                       
         ค่อนข้างยากเพราะว่าตลาดคูขวางเราขายของเป็นช่วงระยะเวลานาน                          
    เพราะฉะนั ้นการทำงานก็ต้องเข้าทำงานในช่วงหลังจากเที ่ยงนะครับ                      
                หรือต้องทำงานกลางคืนด้วยซ้ำไปเพราะว่ารางน้ำมันกระทบกับแม่ค้าและ                    
     ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาด เพราะฉะนั้นก็หวังว่าเมื่อระเบียบพัสดุที่เราทำ                       
     ตามข้ันตอนประกาศ e-bidding ไป นะครับก็ทั้ง 2 รายการน่าจะมีผู้รับจ้าง                     
     ซึ่งก็คิดว่าโดยเฉพาะเรื่องของรางน้ำฝนนะครับซึ่งทราบว่ามีการกระทบกับ                     
      แม่ค้าหลายรายนะครับ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีฯ ก็ได้ติดตามมาโดยตลอด                  
     ผมคาดว่าภายใน แต่ผมไม่อยากบอกเวลา ผมไม่ได้เป็นช่าง แต่ผมได้เร่ง               
     ติดตามกับฝ่ายพัสดุว่าให้เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหา                   
       ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและรวมทั้งแม่ค้าในตลาดคูขวางครับ                    
     ขอบคุณครับ 
  
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีฯ ครับ           
รองประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือมีประเด ็นใด            
              จะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ขอเชิญท่านวีระ  ไกรแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
จากเขตเลือกตั้งที่ 3 ครับ 

 
นายวีระ  ไกรแก้ว   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ             
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน                  
      ราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน               
      กระผมนายวีระ ไกรแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช               



๖๐ 
 

              จากเขตเลือกตั ้งที ่ 3 วันนี ้ผมมีเรื ่องอยากปรึกษาหารือ 1 เรื ่องครับ                     
              ขออนุญาตมอบเอกสารให้กับท่านประธานสภาเทศบาลครับ เนื่องจาก                   
      กระผมและพ่ี ๆ สมาชิกสภาเขต 3 ได้รับคำร้องจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน                     
      จากสี่แยกคูขวางจนไปถึงซอยคารีน่า ว่าพื้นที่ดังกล่าวมีพ่อแม่พี่น้องอาศัย                   
     อยู่ประมาณ 30 ครัวเรือน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ลุ ่ม เวลาฝนตก                
        น้ำจากทุกทิศทางจะไหลมารวมกันตรงนี้ทำให้น้ำไหลท่วมเข้าบ้านพ่อแม่                   
            พ่ีน้องประชาชนมาเป็นเวลาช้านานแล้ว กระผมจึงอยากขอความอนุเคราะห์                           
        ฝากถึงท่านผู้บริหารฝากเรื่องนี้ไว้พิจารณาด้วยครับขอบคุณครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านวีระ  ไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช                   
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ตอบประเด็นข้อซักถามครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ                  
        ขอขอบคุณท่านวีระ  ไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                  
     จากเขตเลือกตั ้งที ่ 3 ครับ นะครับ ที ่ได้นำปัญหาความเดือดร้อนมา                
             เดี๋ยววันนี้เวลา 13.30 น. นะครับ ผมขอนัดท่านสมาชิกสภาเทศบาลไปดู           
     ในพ้ืนที่เพ่ือจะได้เร่งแก้ไขปัญหาทันทคีรับ ขอขอบคุณครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศร ีธรรมราช ครับ           
รองประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือมีประเด ็นใด            
              จะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ขอเช ิญท ่านจ ิณณ์ชย ุต  สาราพฤษ  สมาช ิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 3 ครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ             
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ                   
              ท่านหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช            
          ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร                                         
          นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 3 ขออนุญาตนำข้อสอบถามของพี่น้อง                 
     ประชาชนผู ้สัญจรในถนนอ้อมค่ายวชิราวุธมาสอบถามในเรื ่องของการ               
     ปร ับปร ุงว ิส ัยท ัศน ์นะคร ับ ในการมองป ้ายบอกเขตเทศบาลนคร           
       นครศรีธรรมราชนะครับ แล้วก็การปรับปรุงแสงสว่างในช่วงกลางคืนของ                 
            ไฟส่องสว่างที่ซุ้มประตูเมืองนะครับ ก็มีโอกาสได้รับคำบอกกล่าวจากพี่นอ้ง              
     ประชาชนผู ้สัญจรว่าซุ ้มประตูเมืองในซุ ้มอยู ่ที ่ถนนอ้อมค่ายใกล้  ๆ กับ              



๖๑ 
 

     โรงพยาบาลนครินทร์ มีต้นไม้ต่าง ๆ มาบดบังวิสัยทัศน์ในการมองป้าย            
             บอกเขตเทศบาลที่ซุ้มประตูเมืองและในช่วงกลางคืนซึ่งทราบกันดีว่าก็จะ                       
     ใกล้ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับ เมืองของเราต้องส่องสว่างนะครับ               
              ก็อยากจะให้ทางฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องนำเรียนฝากผ่านประธานสภาเทศบาลไปถึง                 
     ฝ่ายบริหารถ้าจะปรับปรุงให้มีแสงสว่าง เพื่อสอดรับกับการท่องเที่ยวสู่เมืองนคร            
      ก็น่าจะดีนะครับ  

อีกเรื ่องนึงเมื่อวานที่ทราบกันดีก็มีคำถามจากพี่น้องประชาชน
หลายคนมาทั้งทางออนไลน์และพบตัวโดยตรงในเรื่องของการเตรียมพร้อม
เมื่อวานก็เป็นบทพิสูจน์ว่าฝนตกหนัก ทางเทศบาลโดยภายใต้การนำของ
ท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่าน ดร.กณพ  เกตุชาติ ก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบระบาย
น้ำในเกือบทุกพื้นที ่ก็ต้องขอชื ่นชมนะครับ ระบายน้ำได้ทันในช่วงเวลา     
แต่ในพื้นที่เขต 3 บางจุดนะครับก็มีเครื่องอยู่แล้ว แต่ก็ในสภาวะที่ฝนตกหนัก 
น้ำที ่อยู ่บน รอการระบายอยู ่นะครับเครื ่องของเรายังไม่ได้ติดนะครับ       
ยังไม่ได้ไม่ได้ติดทำงานนะครับ ก็พี่น้องก็อยากจะให้ทางฝ่ายเกี่ยวข้องได้
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ในการเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่ว่าเราเตรียมพร้อม
กับเจ้าหน้าที่ว่าอย่างไรที่จะให้ทันสถานการณ์น้ำจะได้ไม่เอ่อเข้าพื้นที่บ้าน
ชาวบ้านนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ สมาชิกสภาเทศบาลนคร         
รองประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ตอบประเด็นข้อซักถามครับ 
 
 
 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ            
             ในส่วนของไฟที ่ถนนอ้อมค่ายนั ้น ขอมอบท่านรองนายกเทศมนตรีฯ           
              นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร และผู้อำนวยการสำนักช่างเพื่อดำเนินการ            
      ตรวจสอบต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชราช ขอเชิญ        
รองประธานสภาเทศบาล  ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีฯ ตอบประเด็นข้อซักถามครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ                   



๖๒ 
 

       จริง ๆ แล้วซุ้มประตูที่อ้อมค่ายอยากกราบเรียนว่าจริง ๆ แล้วผมได้สั่งการ                     
     ให้ทางสำนักช่าง จริง ๆ เราจะดำเนินการปรับปรุงด้วยซ้ำเนื่องจากว่าสีซีด                   
      พอสมควร แล้วก็ม ีการชำรุดเนื ่องจากร่องรอยของอุบัต ิเหตุนะครับ          
              แต่เบื้องต้นวันนี้ก็จะไปสำรวจเรื่องเกี ่ยวกับที ่ว่ามีต้นไม้มาบังทัศนวิสัย          
             แล้วก็เรื่องแสงสว่างนะครับ อันนี้จะรับไปดำเนินการเลยครับ ส่วนอีกเรื่อง              
      ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเรียนมาเรื่องการเตรียมพร้อมของการปฏิบัติงาน              
     เมื่อมีภาวะน้ำท่วมขึ้นมานะครับ ผมอยากกราบเรียนว่าจริงๆแล้วปัจจุบัน                 
     เราสแตนบายเข้าเวรล่วงเวลาทั้ง 24 ชั่วโมงนะครับ แต่ในบางจุดประสบกับ             
     ปัญหาไม่ว่าจะที่บางแห่งท่ีช้าบ้างนะครับเนื่องจากว่าระบบในการปั๊มของเรา              
     เหมือนเมื่อวานกรณีหน้าตลาดคูขวางความล่าช้าอาจจะมีจากหนึ่งปั๊มสูบน้ำ            
          ไฟฟ้าไม่สามารถจะดำเนินการสูบน้ำได้อย่างรวดเร็วเพียงพอซึ่งต้องมีการติด                     
     เครื่องสูบน้ำดีเซลนะครับ ซึ่งการติดเครื่องปั๊มน้ำดีเซลขนาดใหญ่ซึ่งเป็น                     
      เครื่องลากจูงตัวนั้นต้องมีระบบการแว็คคั่มเพื่อสูบน้ำเข้าไปที่หัวบัวก่อน               
     อาจจะเกิดระยะเวลาของการล่าช้าและก็มีปัญหาต้องดับเครื่องเป็นระยะ             
     เนื่องจากว่ามีขยะอุดตันค่อนข้างมาก จึงต้องดับเครื่องและสูบใหม่เป็นระยะ                
    เรื่องพวกนี้เป็นปัญหาในการปฏิบัติซึ่งเราจะได้มาทบทวนการปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง        
     ขอบคุณครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศร ีธรรมราช ครับ           
รองประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือมีประเด ็นใด            
              จะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ขอเช ิญท ่านว ีรภ ัทร  ศ ิร ิพ ันธ ์   สมาช ิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 4 ครับ 

 
นายวีรภัทร  ศิริพันธ์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ             
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายวีรภัทร  ศิริพันธ์            
      สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 4 ครับ กระผม                
     ขอให้เวลานิดเดียวนะครับ ขอพูดติดตามงานเรื่องงานไฟฟ้าส่องสว่างของ             
     ถนนสายกะโรมครับ ซึ่งขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเสาไฮแมส เสาไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง                 
     ดับไป 5 ต้น ไม่ว่าจะเป็นต้นที่หน้าตลาดบัวตอง หน้า บขส. หน้าโรงเรียน          
     บ้านทวดทองและรวมไปถึงต้นที่ทางตัดถนนชลประทานสี่ขวา ถนนเอเชีย             
    ซึ่งขณะนี้ดับไป 5 ต้น และเสาไฟฟ้าส่องสว่างเกาะกลางของถนนสายกะโรม           
     ที่เป็นเสาที่เป็นหัวแสงไฟนวลจันทร์ขาดไปหลายดวงอยากจะหารือกับ         
              ท่านประธานครับว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราเปลี่ยนจากเสาที่เสียเปลี่ยนเป็น           
     หลอด LED หรือว่าถ้าให้ดีนะครับ ณ ตอนนี้จากต้นสายของเกาะกลางจาก               



๖๓ 
 

     หน้าตลาดท่าเรียนจนถึงหน้าแขวงการทางเป็น LED ช่วงหนึ ่งและจาก          
              หน้าแขวงการทางถึงสี่แยกเบญจมเป็นเสาหัวไฟนวลจันทร์ช่วงหนึ่ง ถ้าให้ดี            
    จะเป็นไปได้หรือไม่เราจะจัดหางบประมาณในการเปลี่ยนเป็นหลอด LED 
            ตลอดสายทั้งเส้น จึงฝากท่านประธานมายังคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา          
             ส่วนนี้ด้วยครับ เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในการเดินทาง    
    ขอบคุณครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบค ุณท ่านว ีรภ ัทร  ศ ิร ิพ ันธ ์   สมาช ิกสภาเทศบาลนคร                 
รองประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ตอบประเด็นข้อซักถามครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เร ียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศร ีธรรมราช ท ี ่ เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ                     
     ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ท่านวีรภัทร  ศิริพันธ์  ที่ได้               
     อภิปรายในเรื่องของไฟแสงสว่างที่ถนนเส้นหลักคือ ถนนเส้นกะโรม ในเรื่องนี้นั้น       
     ทางสำนักช่างจะเร่งซ่อมในส่วนไฟที่ดับไปก่อนเป็นการเร่งด่วน การดำเนินการ      
              ความคืบหน้าจะขอให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ และผู้อำนวยการสำนักช่าง             
       ได้ชี้แจงในรายละเอียดครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชราช ขอเชิญ        
รองประธานสภาเทศบาล  ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีฯ ตอบประเด็นข้อซักถามครับ 
 
 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที ่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ      
         ประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลจากเขตเลือกตั้งที ่ 4 ได้สอบถามมา          
            หลัก ๆ ก็คือเรื ่องของเสาไฟไฮแมส ซึ่งเริ ่มทยอยขาด เริ ่มทยอยชำรุดมา            
     ตั้งแต่ช่วงปลายปีงบประมาณที่ผ่านมา ณ วันนี้ได้อนุมัติซื ้อชุดใหม่แล้ว              
         แต่ผมก็อยากจะกราบเรียนว่าในขั้นตอนของการอนุมัติซื้อของทางราชการ           
       อาจจะช้านิดหนึ ่งนะครับ แต่เบื ้องต้นผมอยากจะบอกว่ามีการอนุมัติ                 
       เรียบร้อย ได้ร้านที่จะซื้อขายเรียบร้อย คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 10 วัน             
      มีการสำรวจไปแล้วตลอดถนนกะโรม ผมหมายถึงเสาไฮแมสนะครับ รวมถึง               
        จุดตัดของถนนชลประทานสี่ขวาตัดกับถนนหน้าเบญจมแล้วก็ซ่อมแซม        
             ที่ตรงดวงที่มีการดับไปในหลาย ๆ พ้ืนที่ ไม่ว่าจะตรงวงเวียนซึ่งดับไปบางหลอด                     
    และตลอดถนนกะโรมนะครับนอกจากนี้ในถนนกะโรม ณ วันนี้ได้ทำการ          



๖๔ 
 

             สำรวจเรียบร้อยว่าไฟเราดับอยู่กี่ดวง อาจจะต้องใช้วิธีการเดิมไปก่อน คือ                 
      จะร่นไฟสีเหลืองไปตรงบริเวณสี่แยกและหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นไฟ        
            LED มาทั้งหมดนะครับ ซึ่งคาดว่าภายในเดือนธันวาคมน่าจะดำเนินการได้             
         ทั้งหมดรวมทั้งพื้นที่อื ่น ๆ อีกหลายพื้นที่ ตอนนี้ได้มีการขอสำรวจแล้วก็                     
          อนุมัติเรื่องการจัดซื้อหลอดไฟไปแล้วนะครับ ล่าสุดเป็นไฮแมสชุดนี้นะครับ                 
     ผมเข้าใจว่าประมาณ 10 วัน เราคงจะได้ของมานะครับ แล้วจะได้เร่งดำเนินการ          
          เปลี่ยนและซ่อมแซมครับ ขอบคุณครับ 
  
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนคร
รองประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด           
              มีเรื ่องอื่น ๆ ที่จะนำเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวันนี้         
        อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
   ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันนี้ ได้หมดระเบียบวาระประชุมแล้ว กระผม    
ในนามประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งผู ้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมสังเกตการณ์และ    
ให้กำลังใจในการประชุมวันนี้ สำหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ  


